

กระทรวงแรงงานสหรัฐ

ผลการตรวจเรื่องการใช้แรงงานเด็กในรูปแบบที่เลวร้ายที่สุดของปีค.ศ. 2020

ประเทศไทย

ในปี ค.ศ. 2020 ประเทศไทยได้ก้าวหน้าในระดับปานกลางในความพยายามเพื่อขจัดการใช้แรงงานเด็กในรูปแบบที่เลวร้ายที่สุด ในช่วงระยะเวลาที่รายงานนี้ รัฐบาลได้ปรับหน่วยงานเฉพาะกิจว่าด้วยอาชญากรรมทางอินเทอร์เน็ตต่อเด็กของประเทศไทยขึ้นเป็นหน่วยงานถาวร และได้ดำเนินปฏิบัติการลับเพื่อล่อจับที่ใหญ่ที่สุดและประสบความสำเร็จมากที่สุดต่อการแสวงหาประโยชน์ทางเพศจากเด็กทางอินเทอร์เน็ตในประเทศไทย รัฐบาลยังได้ร่วมมืออย่างใกล้ชิดกับหน่วยงานรักษากฎหมายของสหรัฐและผู้ร่วมงานอื่นๆ นำไปสู่การจับกุม 97 ครั้งในข้อหาการแสวงหาประโยชน์ทางเพศกับเด็กในเชิงพาณิชย์และช่วยปลดปล่อยเด็กออกมาได้ 43 คน โดยรวมทั้งหมดแล้วเจ้าหน้าที่ตำรวจไทยได้ช่วยปลดปล่อยเด็ก 72 คนจากการถูกแสวงหาประโยชน์ทางเพศในเชิงพาณิชย์ในปีค.ศ. 2020 นอกจากนี้รัฐบาลยังได้ออกกฎหมายกำหนดอายุขั้นต่ำที่สุดสำหรับผู้ที่ทำงานเป็นนักดำนํ้าลึกให้อยู่ที่ 18 ปี และเสนอให้แก้ไขกฎหมายเพิ่มเติมกำหนดให้บุตรธิดาวัยรุ่นของกัปตันเรือฝึกงานได้เฉพาะบนเรือหาปลาของครอบครัวของตนเท่านั้น รัฐบาลยังได้เริ่มโครงการนำร่องโครงการแรกในการจัดที่พักพิงเพื่อให้บริการโดยเฉพาะแก่กลุ่มบุคคลที่มีความหลากหลายทางเพศที่ตกเป็นเหยื่อ อย่างไรก็ตาม เด็กในประเทศไทยยังเกี่ยวข้องกับการใช้แรงงานเด็กในรูปแบบที่เลวร้ายที่สุด รวมทั้งถูกแสวงหาประโยชน์ทางเพศในเชิงพาณิชย์ ซึ่งบางครั้งเป็นผลจากการค้ามนุษย์ เด็กๆ โดยบางคนเป็นเด็กที่อายุต่ำกว่า 12 ปี เข้าร่วมในการแข่งขันมวยไทยเพื่อรับค่าตอบแทน ซึ่งเป็นงานที่เป็นอันตรายที่มีหลักฐานว่าทำให้เกิดการบาดเจ็บร้ายแรงที่ศีรษะ แม้ว่ารัฐบาลจะได้พยายามอย่างจริงจังในด้านต่างๆ ที่เกี่ยวข้องในช่วงของการรายงานนี้ แต่ก็ยังไม่ได้มาตรฐานระหว่างประเทศในเรื่องอายุขั้นต่ำสุดในการทำงานเพราะกฎหมายไม่ให้การคุ้มครองเด็กที่ทำงานนอกระบบ การบังคับใช้กฎหมายแรงงานเด็กยังคงเป็นปัญหาท้าทายอยู่เนื่องจากไม่มีเจ้าหน้าที่ตรวจสอบและทรัพยากรที่เพียงพอในการตรวจสอบสถานที่ทำงานในภาคการจ้างงานอย่างไม่เป็นทางการที่อยู่ห่างไกลได้อย่างแท้จริง

การดำเนินงานที่เสนอให้รัฐบาลทำเพื่อขจัดการใช้แรงงานเด็ก

จากรายงานนี้ ได้มีการระบุการดำเนินงานที่เสนอแนะซึ่งจะทำให้การขจัดการใช้แรงงานเด็กสามารถสืบหน้าไปได้ในประเทศไทย

การดำเนินงานที่เสนอให้รัฐบาลทำเพื่อจัดการใช้แรงงานเด็ก		
เรื่อง	การดำเนินงานที่เสนอแนะ	ปีที่เสนอแนะ
โครงสร้างทางกฎหมาย	ทำให้แน่ใจว่ามีการใช้ข้อกำหนดเรื่องอายุขั้นต่ำที่สุดในการทำงานกับเด็กที่ไม่มีสัญญาว่าจ้างอย่างเป็นทางการ	2017 – 2020
	ทำให้แน่ใจว่ากฎหมายระบุนห้ามและถือว่าเป็นอาชญากรรมในการระดมเด็กอายุต่ำกว่า 18 ปีมาใช้งานโดยกลุ่มติดอาวุธที่ไม่ใช่ของรัฐ	2016 – 2020
	เพิ่มอายุขั้นต่ำสุดในการเข้าทำงานให้เท่ากับอายุสูงสุดของการศึกษาภาคบังคับ	2018 – 2020
	ทำให้แน่ใจว่าอาชีพที่เป็นอันตรายและกิจกรรมที่ห้ามสำหรับเด็กครอบคลุมด้านต่างๆ อย่างทั่วถึง และรวมถึงภาคการจ้างงานต่างๆ ที่ทราบว่ามีการใช้แรงงานเด็ก รวมทั้งการเข้าร่วมในการชกมวยไทยโดยได้รับค่าจ้างที่มีหลักฐานว่าเด็กต้องเผชิญกับอันตรายต่อร่างกาย	2018 – 2020
การบังคับใช้	เพิ่มจำนวนผู้ตรวจสอบแรงงานให้เป็นที่ไปตามคำแนะนำด้านวิชาการขององค์การแรงงานระหว่างประเทศ	2015 – 2020
	รวบรวมและตีพิมพ์เผยแพร่ข้อมูลอย่างสมบูรณ์เกี่ยวกับจำนวนการสืบสวนการละเมิดที่พบ และการตัดสินใจโทษในคดีอาชญากรรมทุกประเภทที่เกี่ยวข้องกับการใช้แรงงานเด็ก รวมทั้งรูปแบบการใช้แรงงานเด็กที่เลวร้ายที่สุดด้วย	2015 – 2020
	ทำให้แน่ใจว่ามีการให้การฝึกอบรมอย่างเพียงพอแก่เจ้าหน้าที่รัฐบาลในระดับจังหวัดและเจ้าหน้าที่ศาลเรื่องการค้ำมนุษย์ โดยเฉพาะอย่างยิ่งในเรื่องเด็กผู้ชายที่ตกเป็นเหยื่อของการถูกแสวงหาประโยชน์ทางเพศในเชิงพาณิชย์ เพื่อให้เด็กผู้ชายได้รับความคุ้มครองเช่นเดียวกับเด็กผู้หญิง	2018 – 2020
	ทำให้แน่ใจว่าเจ้าหน้าที่รักษากฎหมายรายงานกรณีการค้ำมนุษย์ทุกกรณี	2019 - 2020
	ทำให้แน่ใจว่าผู้ตรวจด้านแรงงานได้รับการฝึกอบรมที่จำเป็นเพื่อตรวจสอบการจ้างงานอย่างไม่เป็นทางการในบริเวณที่ห่างไกล รวมทั้งในภาคการเกษตรและการทำงานบ้าน	2019 - 2020
	ทำให้แน่ใจว่าการทำงานกับหน่วยงานนอกภาครัฐต่างๆ ครอบคลุมผู้มีส่วนได้ส่วนเสียต่างๆ อย่างครบถ้วนสมบูรณ์ โดยรวมถึงหน่วยงานภาคเอกชนหรือเครือข่ายของชุมชนแรงงานต่างด้าวด้วย	2020
	ปรับปรุงการเข้าถึงการศึกษา โดยเฉพาะอย่างยิ่งในหมู่เด็กชนกลุ่มน้อยต่างชาติพันธุ์และเด็กของแรงงานต่างด้าว รวมทั้งการแจ้งอธิบายให้เจ้าหน้าที่ของโรงเรียนทราบอย่างชัดเจน ทั้งโรงเรียนที่สังกัดกระทรวงศึกษาธิการหรือโรงเรียนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เกี่ยวกับเอกสารที่จำเป็นสำหรับนักเรียนที่ไม่มีสัญชาติไทยในการสมัครเข้าเรียน	2012 – 2020
เพิ่มความตื่นตัวเกี่ยวกับสิทธิของเด็กของแรงงานต่างด้าวในการได้รับการศึกษา และแก้ไขอุปสรรคด้านภาษาสำหรับนักเรียนที่ไม่พูดภาษาไทย		

การดำเนินงานที่เสนอให้รัฐบาลทำเพื่อจัดการใช้แรงงานเด็ก

เรื่อง	การดำเนินงานที่เสนอแนะ	ปีที่เสนอแนะ
	<p>รวมทั้งเรื่องการสมัครเข้าเรียนในโรงเรียนของรัฐบาล ตลอดจนทำให้แน่ใจว่าศูนย์การศึกษาสำหรับแรงงานต่างด้าวได้รับการรับรอง ทำให้แน่ใจว่ามีโครงการทางสังคมเพียงพอเพื่อช่วยเหลือเด็กจากกลุ่มที่เปราะ บาง เช่นเด็กจากกลุ่มบุคคลที่มีความหลากหลายทางเพศซึ่งประสบอุปสรรคทางก การศึกษาอื่นๆ ที่อาจเพิ่มความเสี่ยงต่อการออกจากโรงเรียนกลางคันและเข้าร่วมในการใช้แ รงงานเด็ก</p>	
	<p>ทำการวิจัยและสำรวจข้อมูลที่มีอยู่เพื่อให้แน่ใจว่ามีโครงการด้านสังคมต่างๆ อย่างเพียงพอในการดำเนินการเพื่อแก้ปัญหาเรื่องการใช้แรงงานเด็กใน ภาคการเกษตร อุตสาหกรรมผลิตเครื่องนุ่งห่ม การทำงานบ้าน และงานก่อสร้าง</p>	2016 – 2020
	<p>ทำให้แน่ใจว่ามีโครงการทางสังคมอย่างเพียงพอที่มุ่งช่วยเหลือเด็กจากกลุ่มที่เปราะ บาง เช่นเด็กของแรงงานต่างด้าว ซึ่งมีความเสี่ยงสูงต่อการถูกบังคับใช้ แรงงานเด็กในรูปแบบที่เลวร้ายที่สุด</p>	2016 – 2020